

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวไทยงดเหล้าไว้อาลัย ร.๙ ส่งผลอัตราบาดเจ็บลบฮวบ

ชาวไทยร่วมถวายความอาลัยในช่วง 30 วันแรกของการสวรรคต ด้วยการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและคดีที่มีสาเหตุจากสุราลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

13 ตุลาคม 2559 นับเป็นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และในห้วงเวลา 30 วันแรก รัฐบาลได้เชิญชวนชาวไทยร่วมถวายความอาลัย ด้วยการทำความดีงดการดื่มสุรา รวมถึงขอความร่วมมือสถานบันเทิงงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว

‘กนิษฐา ไทยกล้า’ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับทีมวิจัยในสวนกลางและภูมิภาครวม 5 สถาบัน สำนวณการบาดเจ็บและคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงสามสิบวันของการไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และสุราษฎร์ธานี พบว่าการบาดเจ็บและคดีที่มาจากการดื่มสุราของคนไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยต่างน้อมใจถวายความอาลัยและร่วมทำความดีถวายแด่ในหลวง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงดื่มสุราเป็นปกติ

สถิติการใช้บริการห้องฉุกเฉินจาก 11 โรงพยาบาลที่ทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 มีผู้ใช้บริการถึง 80,483 คน เป็นผู้บาดเจ็บที่มาจากการดื่มสุราร้อยละ 8.9 ส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางถนน การทำร้ายร่างกายและทะเลาะวิวาท และถูกกระทำทางเพศตามลำดับ ส่วนในช่วงเวลา 30 วัน ตั้งแต่ 13 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย พบว่า มีผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 1.8 โดยพื้นที่นอกเมืองลดลงมากกว่าในเมือง ส่วนจำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงถึงร้อยละ 25 ซึ่งสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในช่วงเวลาพิเศษที่คนไทยมีความเศร้าโศกและร่วมทำความดีถวายความอาลัย สถาบันเทวัญ



ให้บริการ ประชาชนงดจัดงานเลี้ยงรื่นเริง ส่งผลให้การบาดเจ็บและคดีต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลงด้วย และช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตฯ มีอัตราการได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าช่วงปกติมากกว่า 1 เท่าตัว

นอกจากนี้ สำหรับ ‘โครงการสำรวจสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในช่วงไว้อาลัยสามสิบวันฯ’ ได้สำรวจการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน 5 จังหวัดพบว่า ในช่วงไว้อาลัยสามสิบวัน ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหรือได้ยินทั้งการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อมวลชน และการชักชวนให้ดื่มโดยคนเชียร์เหล้า เชียร์เบียร์ และไม่เคยไปร่วมหรือเป็นผู้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบตัวอย่างประมาณ 1 ใน 3 ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนี้มีผู้ที่ดื่มหนักและดื่มประจำ นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเช้าพรรษา 2559 กลุ่มที่ดื่มนี้เกือบครึ่งที่งดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน เมื่อสอบถามกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงการดื่มในช่วงไว้อาลัยสามสิบวัน พบว่ามีเกือบครึ่งที่ไม่ดื่มเลย แต่ยังมีผู้ที่ดื่มหนักและดื่มประจำอยู่ประมาณร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปกติ กลุ่มที่ไม่ดื่มเลยและกลุ่มที่ดื่มลดน้อยลงกว่าช่วงปกติ ให้เหตุผลว่าต้องการแสดงการไว้อาลัย จึงงด/ลดดื่ม และงด/ลดดื่ม ถวายพระองค์ท่าน ที่น่าสนใจคือส่วนหนึ่งระบุว่า ‘งด/ลดดื่มต่อเนื่องมาตั้งแต่เข้าพรรษาจึงอยากงด/ลดต่อไป’